

Knowledge Management Table

เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาและการระดมทรัพยากร

ประเด็นหลัก	สาระสำคัญ	รายละเอียด
สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลว. 4 พ.ย. 54)	กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. เก็บเงินบำรุงการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ ซึ่งมุ่งเน้นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกว่าปกติ การสอนด้วยบุคลากรพิเศษ การสอนด้วยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาเป็นพิเศษตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจท้องถิ่น <u>โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</u> <u>เป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ปกครองนักเรียน ภายใต้อหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด</u>	หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลว.4 พ.ย.54  ประกาศกฎกระทรวง ศธ. เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯสังกัด สพฐ. ลว. 20 ต.ค.54 
	โดยทั่วไปสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แต่หากสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกเหนือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ <u>ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ตามความสมัครใจของผู้ปกครองได้</u> เช่น ห้องเรียนพิเศษ English Program / Mini English Program / ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ห้องพิเศษคณิตศาสตร์ ฯลฯ และอื่นๆ การเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการจ้างครูต่างชาติ เรียนปรับพื้นฐานความรู้ ฯลฯ	หลักเกณฑ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯสังกัด สพฐ. 

ประเด็นหลัก	สาระสำคัญ	รายละเอียด
<p>สพฐ.แจ้งให้สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัติในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลว.4 พ.ย. 54)</p> <p>(ต่อ)</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. <u>ระดมทรัพยากรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นไปด้วยความสมัครใจ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด</u></p> <p>1.)สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรได้ตลอดปี 2.)ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ตามความเหมาะสมและจำเป็น 3.)สถานศึกษาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและให้แรงจูงใจจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ 4.)สถานศึกษาต้องเสนอแผนและโครงการในการระดมทรัพยากรเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.)การจ่ายทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นที่ได้จากการระดมทรัพยากรฯ ต้องสอดคล้องกับโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6.) สถานศึกษาต้องรายงานผลโครงการฯต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ</p>	<p>ประกาศกระทรวง ศธ. เรื่อง การระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ลว.20 ต.ค.54</p>  <p>แนวปฏิบัติการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ.</p> 
<p>ผลการหารือ สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกากรณีขอให้ยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจาก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย</p>	<p>คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 (เรื่องเสร็จที่ 436/2551) มีความเห็นว่า คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 <u>ไม่มีผลเป็นการยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวง ศธ. เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯสังกัด สพฐ. ลว. 20 ต.ค.54 และประกาศกระทรวง ศธ. เรื่องการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ลว.20 ต.ค.54</u> จึงให้สามารถดำเนินการตามประกาศฯ ดังกล่าวได้ต่อไป</p>	<p>หนังสือ สนง.กฤษฎีกา ที่ นร.0906/190 ลว. 17 ส.ค. 61</p> 

